

BỘ TÀI CHÍNH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 92/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

THÔNG TƯ**Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2005; Công văn số 277/VPCP-KTTH ngày 14/01/2005 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính như sau:

1. Tại điểm 2, Phần II, Mục A về thuế tiêu thụ đặc biệt, đoạn đầu tiên được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong KTM-CN không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm: hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc

biệt được sản xuất, cung ứng và tiêu thụ trong KTM-CN; từ nước ngoài nhập vào KTM-CN. Riêng ô tô dưới 24 chỗ ngồi từ nội địa xuất vào KTM-CN, từ nước ngoài nhập vào KTM-CN thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định chung hiện hành”.

2. Tại Mục C về quy định cụ thể đối với hành khách qua lại KTM-CN, đoạn đầu tiên được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Khách du lịch trong và ngoài nước khi vào KTM-CN được phép mua các loại hàng hóa mang về nội địa và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) nếu tổng giá trị hàng hóa không vượt quá 500.000 đồng/người/ngày. Trường hợp tổng trị giá hàng hóa mua vượt mức quy định trên đây, thì phần vượt mức phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu như hàng hóa nhập khẩu thông thường khác.

Khách du lịch có mua hàng hóa tại KTM-CN đem vào nội địa phải làm thủ

tục kê khai hải quan tại Trạm kiểm soát hải quan cửa khẩu Mộc Bài hoặc các Trạm kiểm soát hải quan trong KTM-CN.

Ban quản lý Khu KTCK Mộc Bài hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn để xác định đối tượng qua lại Khu TM-CN là khách du lịch sau khi trao đổi với UBND tỉnh Tây Ninh”.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Ban quản lý Khu KTCK Mộc Bài, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan trên địa bàn

Khu TM-CN cần tăng cường phối hợp thực hiện các quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BTC và Thông tư này, đồng thời, đảm bảo các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tại Khu TM-CN Mộc Bài. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Trần Văn Tá